

ASCENSION SETON

Bản Tóm Tắt Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính

Ascension Seton có cam kết đối với và tôn trọng nhân phẩm của mỗi người có mối quan tâm đặc biệt đến những người phải đấu tranh với các rào cản để có thể tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Ascension Seton cũng có cam kết tương đương trong việc quản lý các nguồn lực chăm sóc sức khỏe dưới dạng một dịch vụ cho cả cộng đồng. Để xúc tiến thực hiện những nguyên tắc này, Ascension Seton cung cấp hỗ trợ tài chính cho một số cá nhân nhất định nhận dịch vụ chăm sóc cấp cứu hoặc chăm sóc cần thiết về mặt y tế khác từ Ascension Seton. Bản tóm tắt này đưa ra nội dung tổng quát ngắn gọn về Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính của Ascension Seton.

Những Ai Hội Đủ Điều Kiện Nhận Hỗ Trợ?

Quý vị có thể nhận được hỗ trợ tài chính. Hỗ trợ tài chính thường được quyết định dựa trên tổng thu nhập của hộ gia đình so với Mức Nghèo Của Liên Bang. Nếu thu nhập của quý vị thấp hơn hoặc bằng 250% Mức Nghèo Của Liên Bang, quý vị sẽ được xóa nợ chăm sóc từ thiện 100% đối với phần chi phí mà quý vị có trách nhiệm chi trả, trừ một khoản phí nhỏ cố định \$30 có thể được tính cho dịch vụ. Nếu thu nhập của quý vị cao hơn 250% Mức Nghèo Của Liên Bang nhưng không vượt quá 400% Mức Nghèo Của Liên Bang, quý vị có thể nhận được các mức giảm giá theo thang đôi chiều. Mức phí mà các bệnh nhân hội đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính phải trả cho dịch vụ chăm sóc hội đủ điều kiện sẽ không lớn hơn số tiền mà bệnh nhân có bảo hiểm thường phải thanh toán.

Những Dịch Vụ Nào Sẽ Được Bao Trả?

Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính áp dụng cho mọi dịch vụ chăm sóc cấp cứu và chăm sóc cần thiết về mặt y tế. Những thuật ngữ này được định nghĩa trong Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính. Các dịch vụ tự chọn không được bao trả theo Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính.

Làm Thế Nào Tôi Có Thể Nộp Đơn Xin Hỗ Trợ?

Để nộp đơn xin hỗ trợ tài chính, quý vị thường phải hoàn thành đơn viết tay và cung cấp tài liệu chứng minh, như mô tả trong Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính và đơn xin Hỗ Trợ Tài Chính.

Đơn xin Hỗ Trợ Tài Chính và hướng dẫn về đơn xin Hỗ Trợ Tài Chính sẽ được cung cấp theo yêu cầu của bệnh nhân tại thời điểm tiếp nhận dịch vụ.

Nếu bệnh nhân muốn nộp đơn xin hỗ trợ tài chính sau ngày tiếp nhận dịch vụ, bệnh nhân có thể truy cập phần đơn xin Hỗ Trợ Tài Chính và hướng dẫn về đơn xin Hỗ Trợ Tài Chính và in trực tiếp từ trang mạng của Ascension Seton.

Bệnh nhân cũng có thể yêu cầu nhận bản sao đơn xin Hỗ Trợ Tài Chính và hướng dẫn về đơn xin Hỗ Trợ Tài Chính qua đường bưu điện. Để yêu cầu nhận bản sao tài liệu qua đường bưu điện, bệnh nhân cần gọi đến bộ phận Patient Financial Services theo số 512-324-1125.

Làm Thế Nào Tôi Có Thể Nhận Được Trợ Giúp Về Đơn Xin?

Để được trợ giúp về đơn xin Hỗ Trợ Tài Chính, quý vị có thể liên hệ với:

Ascension Seton
Patient Financial Services
1345 Philomena St. Suite 200
Austin, Texas 78723
512-324-1125
800-749-7624

Làm Thế Nào Tôi Có Thể Biết Thêm Thông Tin?

Bản sao Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính và mẫu đơn xin Hỗ Trợ Tài Chính có tại www.seton.net và tại bộ phận Patient Financial Services, 1345 Philomena St., Suite 200 bên trong Ascension Seton. Quý vị cũng có thể nhận được bản sao miễn phí Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính và đơn xin Hỗ Trợ Tài Chính qua đường bưu điện bằng cách gọi đến bộ phận Patient Financial Services theo số 512-324-1125. Chúng tôi cũng cung cấp thông tin bổ sung về Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính khi có yêu cầu ở mọi khu vực tiếp nhận và tại bộ phận Patient Financial Services, 1345 Philomena St. Suite 200 bên trong Ascension Seton hoặc qua điện thoại theo số 512-324-1125 hoặc 800-749-7624.

Điều Gì Xảy Ra Nếu Tôi Không Hội Đủ Điều Kiện?

Nếu quý vị không hội đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính theo Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính, quý vị vẫn có thể hội đủ điều kiện nhận các loại hình hỗ trợ khác. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ bộ phận Patient Financial Services, 1345 Philomena St. Suite 200 bên trong Ascension Seton hoặc gọi đến số 512-324-1125 hoặc 800-749-7624.

Chúng tôi cũng cung cấp bản dịch của Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính, đơn xin Hỗ Trợ Tài Chính và bản tóm tắt bằng ngôn ngữ dễ hiểu này ở các ngôn ngữ sau khi có yêu cầu:

Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Trung Hoa, Tiếng Việt, Tiếng Đại Hàn và Tiếng Ả Rập